

เจตนาอธิษฐานของพระสันตะปาปาฟรังซิส ค.ศ. 2023

มกราคม	เพื่อบรรดานักการศึกษา เราภาวนาเพื่อนักการศึกษาเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือ สอนเรื่องภราดรภาพมากกว่าการแข่งขัน และเหนืออื่นใดให้ความช่วยเหลือผู้อายุน้อยที่สุด และเปราะบางที่สุด
กุมภาพันธ์	เพื่อเขตวัดต่างๆ เราภาวนาเพื่อเขตวัด สถานที่ศูนย์กลางแห่งความสนิทสัมพันธ์ เป็นชุมชนแห่งความเชื่อ ภราดรภาพ และต้อนรับบรรดาผู้ขัดสน ต้องการความช่วยเหลือ มากยิ่งขึ้น
มีนาคม	เพื่อบรรดาเหยื่อของการทำผิด เราภาวนาเพื่อบรรดาผู้ทนต์ทุกข์ ถูกทำร้ายจากสมาชิกของพระศาสนจักร ขอให้พวกเขาพบการตอบที่เป็นรูปธรรม ต่อความเจ็บปวด และความทุกข์ภายในพระศาสนจักร
เมษายน	เพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติสุข และอหิงสา (การไม่ใช้ความรุนแรง) เราภาวนาเพื่อการขยายสันติสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง ด้วยการลดการใช้อาวุธจากรัฐ และประชาชน
พฤษภาคม	เพื่อองค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร เราภาวนาเพื่อองค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร ฟันฟูพันธกิจการประกาศพระวรสารในแต่ละวัน ใช้พระพรพิเศษของตนในการรับใช้สิ่งจำเป็นในสังคมนี้
มิถุนายน	เพื่อยกเลิกการทรมาน เราภาวนาเพื่อชุมชนนานาชาติ อุทิศตนหาวิธีที่เป็นรูปธรรม เพื่อยกเลิกการทรมาน และรับรองการช่วยเหลือแก่บรรดาเหยื่อ และบรรดาครอบครัวของพวกเขา
กรกฎาคม	เพื่อชีวิตศีลมหาสนิท เราภาวนาเพื่อชาวคาทอลิก ให้ความสำคัญกับการร่วมพิธีศีลมหาสนิท ว่าเป็นหัวใจของชีวิต เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ฉันมนุษย์ในวิถีที่ลึกซึ้ง และเป็นการเปิดการพบปะกับพระเจ้า และพี่น้อง ทุกคน
สิงหาคม	เพื่อวันเยาวชนโลก เราภาวนาเพื่อวันเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอน(โปรตุเกส) จะช่วยบรรดาเยาวชนให้ดำเนินชีวิต และเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร (ของพระเยซูเจ้า) ในชีวิตของตน

กันยายน

เพื่อประชาชนชายขอบ

เราภาวนาเพื่อบรรดาผู้ดำเนินชีวิตชายขอบสังคม มีสภาพชีวิตไม่สมกับมนุษย์ ขอให้สถาบันต่างๆ ไม่มองข้ามพวกเขา และอย่าด้อยค่า ไม่เห็นความสำคัญ

ตุลาคม

เพื่อซินอด

เราภาวนาเพื่อพระศาสนจักร ให้ประยุกต์การฟัง และการเสวนา เป็นรูปแบบชีวิตในทุกกระดับ และยอมให้พระจิตทรงนำไปสู่ชายขอบของสังคม

พฤศจิกายน

เพื่อพระสันตะปาปา

เราภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา ทรงกระทำพันธกิจให้สำเร็จ ขอให้พระองค์ร่วมก้าวเดินกับสัตบุรุษที่ได้รับมอบหมายกับพระองค์ อาศัยความช่วยเหลือของพระจิต

ธันวาคม

เพื่อบรรดาคนพิการ

เราภาวนาเพื่อบรรดาคนพิการ ได้รับความสนใจยิ่งขึ้นในสังคม และสถานบันต่างๆ จัดโครงการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งให้คุณค่าการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของพวกเขา

ฟ.วีระ อภรณ์รัตน์ แปล